



Katapusan ng buhay



Handa ka na ba?

Lahat ng bagay sa Pisikal na Uniberso ay may simula at wakas!

Nilalaman

Panimula ~ Kaluluwa ~ Dalangin ng Kaluluwa ~ Kalungkutan ~ Dasal ng dalamhati ~

Cremation ~ Relive Bad prayer ~ Relive Good prayer ~ Graveyards

Araw ng Paghuhukom ~ Purity Scale ~ Life Experiences Vault ~

Reincarnation ~ Angel ~ Guardian Angel ~ Reaper ~ Gatekeeper ~ ibang mga Anghel ~

Namatay na

Panimula

Nakumpleto ng isang Kaluluwa ang Misyong nito. Handa na itong umalis sa pisikal na katawan at magpatuloy sa Afterlife. Para sa mga kamag-anak, kaibigan at komunidad mayroong pagdadalamhati na dapat obserbahan.



Ang afterlife ay nagsisimula sa isang cremation upang matiyak na ang Kaluluwa ay ilalabas. Pinakawalan ng Cremation ang Kaluluwa. Nililinis ng apoy ang mga nakakasira na mga contagion sa katawan at pinakawalan ang Kaluluwa upang lumipat sa Spiritual Gate.

Pagkatapos ng kamatayan ay maaaring gumamit ng 'Relive Good Prayer' o 'Relive Bad Prayer'. Ang mga panalangin ito ay humihiling sa **1 Diyos** na gantimpalaan o parusahan ang isang tao.



Ang mga libingan ay hindi katanggap-tanggap na nire-recycle ito para sa ibang mga layunin.

Isang Gatekeeper Angel ang magpapasya kung sasalubungin ang isang Kaluluwa o ibabalik ito. Isang madilim na Gate the Soul ang bumalik.

Isang maliwanag na Pintuang-bayan ang isang tinatanggap na Kaluluwa ay mayroong Araw ng Paghuhukom.



Sa Araw ng Paghuhukom **1** tanong ng Diyos ang Kaluluwa. Pagkatapos magtanong ang Kaluluwa ay lumipat sa Purity Scale. Binubuhay ng isang Kaluluwa ang kanyang 'masama at magandang karanasan sa buhay. Pagkatapos ay lumipat ito sa Life experiences Vault.

Alinman sa isang Kaluluwa ay makakakuha ng isa pang katawan, ay Reincarnated. O ang Kaluluwa ay nakakolekta ng sapat na mga karanasan sa Buhay upang maging walang hanggan (Anghel). Nagsisimula ang Anghel sa pagiging Tagapangalaga pagkatapos Reaper, sa takdang panahon ay magiging Gatekeeper.

Mga

Pangunahing Kaalaman May iba pang mga Anghel.

1 Tinatawag ng Diyos ang Espirituwal na Sansinukob: 'Langit'.

Ang langit ay kung saan nagiging 'Walang Hanggan' ang mga Kaluluwa.

1 Tinatawag ng Diyos ang Walang Hanggan: 'Anghel'.

Kaluluwa mayroon kang 1

1 Ang Diyos ang orihinal na Kaluluwa at **Kaluluwa na Walang Hanggan**. Ang Kaluluwa ay espirituwal. Ang Ang Original Soul ay 1 Diyos na mabuti at masama.

1 Nilikha ng Diyos ang 2 uri ng Mundo. Isang Espirituwal: 'Langit' at isang pisikal:

'Sansinukob'. Nag-iral sila na nagpupuno sa isa't isa. Sa ika-4 na araw ng paglikha

1 Binigyan ng Diyos ang bawat pisikal na anyo ng isang espirituwal na kasama. Isang Kaluluwa! Ikaw nakakuha ng 1. Ang pisikal na siklo ng tao ng Kaluluwa ay nagsisimula sa: [Kapanganakan](#)> [paglaki](#)> [pag-aaral](#)> [pagpaparami](#)> [pagtuturo](#)> [pagkamatay](#)> [pagsusunog](#) ng bangkay.

Bakit ako nag-e-exist? Ang isang Kaluluwa (*lyo*) mula sa Espirituwal na Uniberso ay nakakakuha ng tagubilin nito (*mula sa 1 Diyos*) sa kung ano ang mga karanasan sa buhay (*emosyonal at pisikal*) na mayroon sa Pisikal na Uniberso. Ang mga tagubilin ay malabo gaya ng sa inaasahan mula sa isang hindi perpektong Uniberso. Pagbibigay ng Soul flexibility para sa pagkumpleto ng misyon nito. Upang makumpleto ang misyon nito sa Physical Uni-verse, kailangan ng isang Soul ng pisikal na anyo (*ang iyong katawan*). Ang dahilan para sa Ang iyong pag-iral ay upang matulungan ang iyong Kaluluwa na makamit ang mga karanasan sa buhay na kailangan nito tapusin ang misyon nito.

Ang mga karanasan sa buhay ay mga pangyayaring naaalala mo hanggang sa iyong araw ng kamatayan o pagkawala ng memorya. Ang mga pangyayaring ito ay dramatikong masaya (*dream come true..*) o hindi masaya (*malubhang aksidente..*), pagbuo ng karakter. Tagapangalaga ng Tagapangalaga naniniwala na ang bawat indibidwal ay magtatala ng kanilang mga karanasan sa buhay at lilipas sila sa: **Pagpapatuloy ng Kaalaman!**

Bakit may mga taong namamatay nang bata pa? Ang misyon ng Life experiences ng Ang iyong Kaluluwa ay maaaring nakumpleto sa isang maagang yugto (*kabataan*) ng pag-iral. Sa tuwing ang isang buhay na karanasan sa misyon ay nakumpleto ang katawan ay dapat na mamatay. Kaya naman ang mga tao ay namamatay sa iba't ibang edad.

Isang Kaluluwa pagkatapos pumasok sa isang pisikal na katawan ay binibigyan ng, 'Misyong' mula sa **1 Diyos**. Ang misyon ay upang makakuha ng tinukoy, 'Mga karanasan sa buhay'. Inihahatid ng Kaluluwa ang mga ito sa 'Purity Scale'.



Ang pisikal na katawan ng Kaluluwa ay naroroon upang gawing posible ang mga karanasan sa buhay. Isang Kaluluwa ang relasyon sa pisikal na katawan nito ay pabagu-bago, hindi perpekto tulad ng Unitaludtod.

Ang pisikal na katawan ng isang Kaluluwa ay may 2 Anghel na nakatalaga, parehong Guardian Angel. 1 nagbabantay sa misyon (*ang isang katawan ay may aksidente na hindi bahagi ng misyon, ang body is dying, Angel 1 makes a miracle happen, both body and mission ay nailigtas*). Sinubok ng ibang Anghel (*tukso*) ang kapanahunan ng Kaluluwa

at ang moral na lakas nito (konsensya).

Kapag natapos ang misyon ng isang Kaluluwa ang pisikal na katawan ay namatay. Ang Kaluluwa ay gumagalaw pataas sa Spiritual Gate. Ang isang madilim na espirituwal na tarangkahan ay nangangahulugan ng isang 'Gatekeep-er Angel' na nagpapadala ng isang Soul back (hindi kumpletong misyon, isang katawan ang bumalik mula sa pagdeklarang patay). Isang maliwanag na Espirituwal na Pintuang-daan at ang Kaluluwa ay malugod na tinatanggap.

1 Naghihintay ang Diyos na marinig mula sa iyo!

Panalangin ng Kaluluwa

Mahal 1 Diyos, Lumikha ng pinakamagandang Sansinukob Pakiramdam ko ay walang laman, naliligaw, walang layunin Isang abang tagapag-alaga na nagpupumilit na maging mabuti Isang mahal na tao na tumupad sa kanilang misyon Pinalaya ng apoy ang Kaluluwa na ito para sa Araw ng Paghuhukom Isang natatanging Kaluluwa na napalampas Para sa Kaluwalhatian ng 1 Diyos at ang Kabutihan ng Sangkatauhan Ang panalangin ito ay binibigkas pagkatapos mamatay ang isang tao. Ginagamit sa seremonya ng End portal sa Crematorium.



Kalungkutan

Ang pangungulila ay isang estado ng pagiging malungkot dahil namatay ang isang miyembro ng pamilya o kaibigan. Kapag ang isang tao ay namatay ang kanilang katawan ay may autopsy, cremation at isang Estate. Nagsisimula ang Kaluluwa sa kabilang buhay. Nasa kalagayan ng pangungulila ang mga taong nagmamalasakit sa mga yumao. Ang pangungulila ay dumarating sa iba't ibang emosyonal na yugto. Ang pinakamatinding pagiging Pighati.

Kalungkutan hindi mabata emosyonal na sakit pagkatapos ng Pagkawala. Ang kalungkutan ay isang pinakamasakit at nakakabuo ng karakter na karanasan sa buhay na maaaring maranasan ng isang tao. Isang sandali ang lahat ay no-mal, pagkatapos ay dumaranas tayo ng pagkawala at halos hindi mabata na emosyonal na sakit. Magdasal (Grief Prayer) patuloy na manalangin. Patuloy na manalangin sa lahat ng yugto ng kalungkutan! Nakakatulong ito! st reaksyon ay manhid



kawalang-paniwala. Hindi ito maaaring mangyari. 'Hindi ko ito plano ng The 1 '. Isolation, privacy ang kailangan, lethargy is normal.

Susunod na galit ang nararamdaman sa dahilan ng kalungkutan, ang iba, ang sarili, ang Diyos. Ang nagdadalamhati ay nakadarama ng panghihinayang sa mga napalampas na pagkakataon. Nagpapasaya sa sarili, sisihin sa sarili. Ang ilan ay yumakap sa Addictions.

Pagkatapos ay magsisimula ang pakikipagkasundo sa **Diyos** at kapalaran. Kung nangangako akong magbabago o gawin ito o iyon ay mababawi ang pagkawala o alisin ang sakit. **Desperasyon na nagresulta sa pag-iisip.**

Ang mga alaala ay humahantong sa paggunita, pagmumuni-muni at pagbabalik-tanaw sa nakaraan. Ang pagsasakatuparan ng pagkawala ay bumagsak. **Ang pamamanhid, pag-atake ng kawalan ng laman, kawalan ng pag-asa at depresyon ay nangyayari.**

Sa kalaunan, ang pamamahala ng kalungkutan ay nagbabago. Ngayon ay oras na upang gawing normal, makipag-ugnayan muli sa buhay sa paligid Mo. **Bumalik ang interes sa paligid.**

Ang pag-asa ay babalik at ang pagpapalano ay nagiging mahalaga. Kumonekta muli! **pamilya, mga kaibigan, komunidad ay naghihintay sa iyong pagbabalik.**

Pumunta sa labas. Maganda ang buhay! **Ang mga ibon ay umaawit ang Araw ay sumisikat, lumabas at Magkasundo! Marami kang mabubuhay.**

Paano makakatulong ang iba? Ang pagpapasaya ay hindi makakatulong, ang pakikiramay ay hindi makakatulong, ang hindi pag-unawa ay hindi makakatulong. **Ang pasensya at suporta ay makakatulong.**

1 Naghihintay ang Diyos na marinig mula sa iyo!

Panalangin ng dalamhati

Mahal na **1 Diyos**, Lumikha ng pinakamagandang Uniberso

Mangyaring Maligayang pagdating sa isang miyembro ng aming komunidad

Nangingilid na ang mga mata ko sa luha

Nadudurog ang puso ko sa hindi mabata na sakit

Aliwin mo ako, bigyan mo ako ng pag-asa at layunin

Ang iyong pinakamapagpakumbaba na tapat na tagapag-alaga (1

Para sa Kaluwalhatian ng **1 Diyos** at sa Kabutihan ng Sangkatauhan

st pangalan)



Gamitin ang panalangin ito pagkatapos ng pagkawala ng isang minamahal!



Cremation

Ang katawan ng tao ay may simula at wakas. Sa dulo nito ay isang Kaluluwa kailangang ilabas. Upang matiyak na ang Kaluluwa ay inilabas

at Afterlife ay posible ang katawan ng tao ay dapat na cremat-ed. **Kung ang isang Kaluluwa ay hindi pinakawalan ito ay umiiral sa limbo bilang Ghost.**



Ang cremation ay hindi lamang kailangan upang palayain ang Kaluluwa kundi para din sa mga kadahilanang pangkalusugan. Nililinis ng cremation ang nakakasira ng mga mapanganib na bacteria, virus, in-sect larvae at fungi na maaaring tumira sa katawan.

Ang **Crematorium** ay isang pasilidad ng pampublikong serbisyo ng probinsya. Ang pasilidad na ito

nangangasiwa ng morgue, end portal at hardin. Dito ang mga patay ay may au-topsoy, pinamamahalaan at nire-recycle.

Morgue: Lahat ng namatay ay dinadala sa morgue para sa autopsy. Ang autopsy ay upang itatag ang sanhi ng kamatayan, pagkakakilanlan ng namatay, isama ang isang tox-icology upang matukoy kung ang isang katawan ay nakakahawa at maaaring nahawahan ng ibang tao. Ang paghahanap ay nagpapasya kung ano ang susunod na mangyayari.

Isang natural na paghahanap ng kamatayan, ang katawan ay inilipat sa 'End Portal. Ang isang kahina-hinalang kamatayan na natagpuan ang bangkay ay inilipat sa 'CIL' (Criminal investigation Lab). Inalerto ang isang nakakahawang kamatayan na nakahanap sa 'Provincial Defense Emergen-cy center'(PDEc) . Kinukuha ng PDEc ang katawan at inilapat ang nauugnay na quarantine.

Ang pag-cannibal sa katawan ng tao bago o pagkatapos ng autopsy ay imoral ay kriminal. Ang cannibalizing ay ang pag-alis ng mga bahagi ng katawan, likido ng katawan, itlog, tamud. Ang cannibalizing ng bahagi ng katawan ay isang krimen:MS R7 End Portal: Pagkatapos matanggap ang

katawan, inihahanda ng Cremator ang impormasyon sa pamamahagi ng katawan at ari-arian para matingnan. Ang bawat katawan ay inihanda sa parehong paraan walang mga pagbubukod. Ang isang hubad na katawan (nagsisimula ang mga tao sa buhay na hubad, tinatapos nila ang buhay na hubo't hubad) na natatakpan ng isang linen na sheet na kulay olive na ang ulo lamang ang nakikita ay inilalagay sa isang plain cardboard coffin. Walang maidadagdag (ilagay sa kabaong). Walang mapupunta sa Kabilang Buhay kundi ang Kaluluwa.

Nakatakda ang petsa at oras ng panonood na maaaring pumunta ang sinuman upang magpaalam. Maaaring manalangin nang tahimik ang mga manonood gamit ang Soul Prayer and Relive Good Prayer o Relive Bad Prayer, Grief Prayer.

Ang Cremator ay nagtatakda ng petsa at oras para sa Cremation. Ang isang Afterlife mess ay hawak ng isang Elder mula sa pinakamalapit na Pagtitipon.

Ang kabaong ay sarado cremation proceeds. Ang isang pinakawalan na Kaluluwa ay pumasok sa isang maliwanag na Espirituwal na Pintuang tinatanggap ng Gatekeeper...Ang mga nagdadalamhati ay tumatanggap ng isang plake bawat isa upang iuwi.

1 Naghihintay ang Diyos na marinig mula sa iyo!

Buhayin ang mabuting Panalangin

Mahal na 1 Diyos, Lumikha ng pinakamagandang Uniberso Iyong

pinakamapagpakumbaba at tapat na tagapag-alaga (1 pangalan)

st

Ang mga kahilingan na nagawa ng mabuti (pangalan) ay karapat-dapat sa dagdag na

pagkilala (pangalan) ay kumakatawan sa mabuting iaalok ng Sangkatauhan. Isang

inspirasyon sa iba Nawa'y (pangalan) muling

buhayin (bilang) ulit ang lahat ng kagalakan ng mga tumatanggap ng mabubuting gawa



Para sa Kaluwalhatian ng **1 Diyos** at sa Kabutihan ng Sangkatauhan Ang panalanging ito ay ginagamit para sa isang Mabuting tao bago o pagkatapos ng cremation!

Buhayin ang masamang Panalangin

Mahal **1 Diyos**, Lumikha ng pinakamagandang Sansinukob Iyong pinakamapagpakumbaba na tapat na tagapag-alaga (1 Ang mga kahilingan st pangalan) na ang masama (pangalan) ay ginawa ay narapat dagdag na parusa (pangalan) ay kumakatawan sa Kasamaan isang dungis sa Sangkatauhan isang kasuklam-suklam na kasuklam-suklam isang halimaw May kasamaan

(pangalan) sariwain (bilang) ulit ang lahat ng paghihirap ng mga biktima Para sa Kaluwalhatian ng **1 Diyos** at sa Kabutihan ng Sangkatauhan Ang panalanging ito ay ginagamit para sa isang Masamang tao bago o pagkatapos ng cremation!



Crematorium Garden: Nire-recycle ang isang katawan sa pamamagitan ng abo ng cremation. Ang umaga pagkatapos ng cremation abo ay kumalat sa Crematorium garden.

Hindi maalis ang abo. Palagi silang nakakalat sa hardin ng Crematorium.



Tandaan! Ang mga bilanggo na namamatay sa **Rehabilitasyon** ay ikinakalat ang kanilang abo sa Crematorium compost.

Ang pagsusunog ng bangkay ng iba pang mga bagay na nabubuhay ay nalalapat lamang kung ang kanilang pisikal na presensya ay hindi ginagamit sa anumang anyo ng pag-recycle. Para sa cremation (mga alagang hayop, anumang bagay na nakakalason, may sakit..). Karaniwang ang cremation ay kapareho ng para sa mga tao. **Walang crema-tion, mga bagay na makakain o recyclable, compost...**

Ang mga libing sa sementeryo ay hindi katanggap-tanggap dahil ang lumalaking populasyon ay kailangang gumamit ng lupa na mas kapakinabang. Ang mga libing na ito ay lumikha ng mga Ghosts sa pamamagitan ng hindi muling pagpapaupa ng Kaluluwa. Ang sementeryo ay pinapaboran ng masamang elitist na nagpapakitang-gilas: Mamahaling kabaong, mamahaling lapida, magarbong naka-landscape na mausoleum.



Ang mga preservative sa pagkain ay pumipigil sa katawan mula sa nabubulok na stopping na muling paggamit ng mga libingan. Hinihikayat ng mga libingan ang krimen, pagnanakaw at paninira. **Ang mga napabayaang libingan ay may hindi malusog na peste,..**



Wala nang bagong Graveyards. Ang mga umiiral na libingan ay sarado, hinukay. Ang mga re-main ay sinusunog at ikinakalat sa hardin ng Crematorium. Ang lupa ay gagamitin para sa iba pang layunin.

Ang cremation ay ang tanging katanggap-tanggap na uri ng libing !



Ang araw ng paghuhukom ay bahagi ng 'Ikot ng simula at wakas at muling kumapit'(Day 2). Ito ay ang 2nd yugto ng Kabilang Buhay.

Ang isang malugod na Kaluluwa ay pumapasok sa espirituwal na Pintuang-bayan. Malugod na tinatanggap ng Anghel na Tagabantay ng Gate. Pagkatapos ay tinanong ng **1 Diyos**:

1 Nais ng Diyos na ipaliwanag kung anong kaalaman ang patuloy na naipon ng tao. Paano ginamit ang kaalamang ito para sa kapakinabangan ng lokal na hab-itat, kapaligiran at komunidad. **1** Nais ng Diyos na ipaliwanag kung paano ang kanyang pinakabagong mensahe ay pinakinggan, kumalat.. **1** Nais ng Diyos na ipaliwanag kung paano ang tao tumulong sa Cage Evil. Matatapos na ang libu-libong taon ng Kasamaan.

Tandaan! Ang isang Kaluluwa ay hindi maaaring gumamit ng mga dahilan, maglaro ng pipi o magsinungaling sa **1 Diyos**.

Pagkatapos ipaliwanag ang isang Kaluluwa ay pinuri ng **1 Diyos** para sa ang mabubuting gawa nito at pinagsabihan sa mga kabiguan. A Ang Soul ay nagpapatuloy sa Purity Scales!



Paghahanda para sa Araw ng Paghuhukom!

Matuto pagkatapos magturo; maghanap, magtamo, gumamit ng kaalaman sa lahat ng buhay. Gamitin ang lahat ng kaalaman upang mamuhay nang naaayon sa iyong sarili, pamilya, komunidad at kapaligiran.

Pagkatapos ay ipasa ang mga karanasan sa buhay bilang pagpapatuloy ng kaalaman (pamilya, trabaho).

Basahin, sundan (paulit-ulit na basahin, sipsip, isipin, pagkatapos ay kumilos), isulong (sabihin sa lahat) ang 'Law Giver Manifest 1 ang pinakabagong 'Mensahe' ng Diyos ! Balewala lahat ng iba pang relihiyosong publikasyon. Magbalik-loob sa mga hindi naniniwala!

Maging Mabuting managot Parusa sa kulungan Evil !!!

Ang isang 'Purity Scale' ay tumitimbang sa mga mabuting gawa ng isang Kaluluwa at ito ay masasamang gawa. Ito ay gumagawa ng isang Soul relive ito mga gawa. Ang mga karanasan sa buhay ng Soul ay inilipat sa 'Life Experience Vault'.



Ang mga karanasan sa A Soul's Life ay inililipat sa Purity-Scales:

Mga hakbang sa kaliwang bahagi
Gooddeeds



Kanang bahagi
sumusukat ng mga mali

Ang kaliwang bahagi ay nasa ibaba (ê)marami kang nagawang **Mabuti**. Ang kanang bahagi ay nasa ibaba (è) mas marami kang nagawang **mali**.

Purity-Scales: ang kaliwang bahagi ay nasa ibaba (ê)marami kang nagawang **Mabuti**.

Binubuhay ng iyong kaluluwa ang lahat ng mabubuting bagay na iyong ginawa at ang mabubuting damdamin na naramdaman ng isang nakatanggap ng iyong mabuting gawa. Hindi lamang sariwain ng iyong kaluluwa ang magagandang pakiramdam na naramdaman ng tatanggap ng iyong mabuting gawa kundi pati na rin ang kagalakan ng kanyang pamilya, mga kaibigan at mga alagang hayop. Ang iyong mabuting damdamin ay maaaring mapalawak sa pamamagitan ng mga panalangin mula sa tatanggap ng iyong mabuting gawa na humihiling sa **Diyos** na paramihin ang **muling buhayin ang magandang** karanasan.

Purity-Scales: Ang kanang bahagi ay nasa ibaba (ê) mas marami kang nagawang **mali**.

Bubuhayin mo ang pagdurusa at sakit na naramdaman ng iyong mga biktima. Hindi mo lang babalikan ang pagdurusa at sakit ng iyong direktang biktima kundi pati na rin ang paghihirap at sakit ng mga hindi direktang biktima (**pamilya, kaibigan, alagang hayop...**). Ang iyong paghihirap ay maaaring palawigin ng mga panalangin mula sa mga biktima na humihiling sa **1 Diyos** na paramihin **ang masasamang** gawa.

Halimbawa. Si John Howard isang Bully mula sa Down under. Isang malupit na lumusob sa 4 na bansa kasama ang kanyang mga kasamang kriminal! Ginahasa nila, pinahirapan, sinaktan at pinatay (**sanggol, anak, ina, ama, lolo't lola**) 10 sa libu-libong tao! Nawasak, ninakawan ang mga lugar ng trabaho, mga paaralan, mga tahanan na nag-iwan ng 100's libu-libong mga walang tirahan! Milyun-milyon ang naging refugee. Bubuhayin ni Evil John ang pagdurusa ng bawat isa at lahat ng milyun-milyon sa kanila. Nanalangin ang Custodian Guardian, hiniling nila sa **1 Diyos** na pakinggan ang ating Relive Bad Prayer.

Kapag huminto ang pagbabalik-buhay, ang kasalukuyang memorya ng Kaluluwa ay nabura, inilipat sa isang **Life Experiences Vault**. Ang isang Kaluluwa ay Reincarnated na ngayon at pumasok sa isang bagong pisikal na anyo ng buhay.

Reinkarnasyon

Ang reincarnation ay isang apprenticeship ng isang **Soul** tungo sa pagiging isang Ang-gel. Ang pagiging Apprentice a Soul ay nasa isang learning curve na madaling kapitan ng mga pagkakamali. Bilang resulta, ang karanasan sa buhay ay maaaring hindi maabot ang buong potensyal nito. **Ang isang katulad na karanasan sa buhay ay kailangang maranasan.**

Ang mga nakaraang karanasan sa buhay ay maaaring makuha mula sa anumang uri ng anyo ng buhay (**bakterya, insekto, halaman, hayop, tao**).

Ang mga nakaraang karanasan sa buhay at anumang hindi natapos ay ginagamit upang matukoy ang susunod na misyon ng isang Kaluluwa at kung saan ang anyo ng buhay ito ay muling nagkatawang-tao (**hindi kinakailangang tao**).



Naiipon ang A Soul's Life Experiences hanggang sa may sapat na upang makumpleto ang Apprenticeship at maging Anghel. **Ang Reincarnation ay nagtatapos kapag ang Kaluluwa ay naging Anghel (Eternal) na may infinite afterlife sa Langit.**

Anghel Ang

isang bagong kwalipikadong Anghel ay tinanggap sa Langit ng **1 Diyos**, naging Walang Hanggan at binigyan ng makalangit na kasiyahan 1 st sa mga ito ay ang pagiging '**Anghel na Tagapag-alaga**'.

Sa tuwing ang isang bagong Anghel ay nagiging Walang Hanggan. **May malaking** kasayahan (musika, kantahan, sayawan, tawanan,...) sa Langit.



Sinusubaybayan ng '**Guardian Angel**' (GA) kung paano umuusad ang miss-ion ng isang Soul. Nakikialam ang GA kapag ang isang kaluluwa ay naliligaw mula sa kanyang misyon o mga kaganapan ay nagbabanta sa kanyang misyon. Mga pamamaraan ng panghihimasok ng GA: budhi, mga himala, pangitain.

Tandaan! Ang mga GA ay ang tanging mga Anghel na maaaring gawin ang kanilang mga sarili na makita ng mga tao at lahat ng mga nilalang.



Natapos na ng Isang Kaluluwa ang misyon nito, sinabi ng **Guardian Angel** na malapit na ang Araw ng Paghuhukom. Inilalarawan ng alamat ang pag-uugaling ito ng isang Guardian Angel bilang Reaper o Angel of Death! Pinutol ng isang Kaluluwa ang pagkakatali nito sa katawan nito.

Flashbacks' nangyari ang Kaluluwa ay nagsimulang gumalaw patungo sa isang mainit na maliwanag na lahat ng embracing liwanag.



Ang isang **Gatekeeper** ang magpapasya kung sasalubungin ang isang Kaluluwa o ibabalik ito. Sinusuri ng Gatekeeper ang bawat papasok na Kaluluwa kung nakumpleto na nito ang misyon nito at nakatakadang pumasok. Kung hindi pa tapos ang isang misyon, babalik ang Kaluluwa sa katawan (walang katawan na babalikan, itatalaga ng bagong katawan).



Pinangangasiwaan ng **Gatekeeper** ang Araw ng Paghuhukom, Purity Scale, Life experiences Vault at pinangangasiwaan ang Guardian Angel.

May ibang Angel (napakakomplikado para maintindihan ng mga mortal).

1 Ang espirituwal na uniberso ng **Diyos** ay '**Langit**!
Ang langit ay kung saan naging '**Eternal**' ang Kaluluwa !

1 Ang **Diyos** ay tinatawag na walang hanggan: '**Anghel**!



1 Ang lumalawak na Uniberso ng **Diyos** ay nais ng mas maraming Anghel!

Namatay na

Ang isang namatay na tao ay may pamayanan sa kabilang buhay: Estate, Pagpapatuloy ng Kaalaman, Pamana at Tradisyon. Ipinapasa ni Estate ang mga naipong kaalaman, karanasan sa buhay, pamana, tradisyon ng pamilya at alaala. Ang Estate ay hindi pumasa sa Posisyon (nagtatapos sa kamatayan), Power (nagtatapos sa kamatayan), lahat ng Kayamanan ay napupunta sa Gobyerno



Kita. Ang mga taong nagmamana ng kapangyarihan ng kayamanan ay nagmamana rin utang at pagkakasala. Pananagutan sila!

Ang isang namatay na tao na nagpalaki ng mga anak (may ari, inampon, inampon) ay naging 'Immortal'! Yung hindi, 'Huwag'! Ginagawa ka ng mga bata na 'Immortal'!



AS it is WRITTEN It Shall BE

